



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

ที่ ๒๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ นายองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

๑. นางลำยอง ภู่อารณ์ รองนายก อบต.		ประธานกรรมการ
๒. นายจรรุญ ขำสุนทร	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๓. นายศักดิ์ อันตลป	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔. นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ	รองปลัด รก.ปลัด อบต.	กรรมการ
๕. นายสุรเจตน์ ป้อมนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวพาฝัน ปลั่งเจริญผล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗. นายภูไท พงษ์พิทักษ์	นิติกร	กรรมการ
๘. นายรัชชัย ไพพฤกษ์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๙. นางสาวยุพเรศ มณีดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายฟง ดั่งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ สส ๗๒๒๐๑/

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ ๒๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔ ในรายละเอียดของ อัตราค่าเก็บขนขยะมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ในราคาเดือนละ ๒๐ บาท ว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ที่ประชุมเห็นว่ามีความเหมาะสมกับรายรับของพี่น้องประชาชน และส่วนในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องอื่นๆ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้คงในอัตราเดิมรายละเอียดตามรายงานประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จากการที่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิเคราะห์ข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ประกอบกับพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ซึ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นาง ลียอง ฐ่อวรรณ
(นางลำยอง ฐ่อวรรณ)
ประธานคณะกรรมการ

ความเห็นนายก อบต.

ทราบ

ดำเนินการ

(นายผดุง แดงสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง
หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางลำยอง ภู่อารณ์	ประธานกรรมการ	ลำยอง ภู่อารณ์
๒	นายจรูญ ขำสุนทร	กรรมการ	จรูญ ขำสุนทร
๓	นายศักดิ์ อันตลบ	กรรมการ	ศักดิ์ อันตลบ
๔	นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ	กรรมการ	ปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ
๕	นายสุรเจตน์ ป้อมนาค	กรรมการ	สุรเจตน์ ป้อมนาค
๖	นางสาวพาฝัน ปลั่งเจริญผล	กรรมการ	พาฝัน ปลั่งเจริญผล
	นายภูไท พงษ์พิทักษ์	กรรมการ	ภูไท พงษ์พิทักษ์
๗	นายรัชชัย ไพโรพฤกษ์	กรรมการ	รัชชัย ไพโรพฤกษ์
๘	นางสาวยุพเรศ มณีดำ	กรรมการ/เลขานุการ	ยุพเรศ มณีดำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง
หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางลำยอง ภู่อารมณ์	ประธานกรรมการ	ลำยอง ภู่อารมณ์
๒	นายจรรยา ชำสุนทร	กรรมการ	จรรยา ชำสุนทร
๓	นายศักดิ์ อันตลป	กรรมการ	ศักดิ์ อันตลป
๔	นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ	กรรมการ	ปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ
๕	นายสุรเจตน์ ป้อมนาค	กรรมการ	สุรเจตน์ ป้อมนาค
๖	นางสาวพาฝัน ปลั่งเจริญผล	กรรมการ	พาฝัน ปลั่งเจริญผล
๗	นายภูไท พงษ์พิทักษ์	กรรมการ	ภูไท พงษ์พิทักษ์
๘	นายธวัชชัย ไพโรพฤกษ์	กรรมการ	ธวัชชัย ไพโรพฤกษ์
๙	นางสาวยุพเรศ มณีดำ	กรรมการ/เลขานุการ	ยุพเรศ มณีดำ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งแล้วสามารถเปิดการประชุมได้ จึงเรียนเชิญ
ประธานฯ เปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ที่ ๒๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธาน ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน ตามคำสั่งดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยทำการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงให้เหมาะสมแล้ว
นำเสนอผู้บริหารต่อไป ขอให้ปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

/นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ...

นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ นายองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไว้แล้ว ดังนี้

- ๑) ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
- ๒) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๓) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๔) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะงูลาย พ.ศ.๒๕๕๘
- ๕) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๖) ข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๔๘
- ๗) ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานฯ

จากข้อมูลรายละเอียดข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ที่ได้ตราไว้ทั้ง ๗ ฉบับ ขอให้ท่านคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในส่วนขอรายละเอียดต่างๆ ท่านใดมีความคิดเห็นเช่นไรขอเชิญนำเสนอครับ

นายถนอม วิจิตรโชติ

ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๓ อัตราค่าเก็บขนขยะมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ในราคาเดือนละ ๒๐ บาท มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ตำบลเหมืองใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบกิจการการเกษตร ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งคิดว่าปริมาณขยะประเภท ถุงพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร ฯลฯ ปริมาณไม่เยอะเท่าในเขตเมือง และเขตอุตสาหกรรม และไม่ค่อยมีร้านค้าและ บ้านเช่าหรือหอพักมากเท่าไร

นายภูไท พงษ์ภักษ์


ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนข้ออัตราค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย การกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ และ อบต.ของเราเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในเรตราค่าที่ต่ำแล้ว เมื่อเทียบกับ อบต.อื่นๆ บางพื้นที่ ซึ่งเราเก็บราคานี้เป็นราคาที่ถูกลง ซึ่งคำนวณแล้วราคาที่เรจัดเก็บทั้งเดือน ประมาณ ๔,๓๐๐ บาท ซึ่งครัวเรือนที่จัดเก็บประมาณ ๒๑๕ ครัวเรือน ซึ่งมีส่วนต่างที่ ทาง อบต.จ้างเอกชนจัดเก็บ อบต.ก็รับภาระค่าใช้จ่ายสูงในส่วนต่างประมาณ ๘๗ % อยู่แล้ว จึงเห็นสมควรว่าให้คงราคาเดิมเอาไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพฐานะ และรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นขอให้เป็นที่ของ อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ

/ประธานฯ....

ประธานฯ สำหรับความคิดเห็นของผม คล้ายๆ กับคณะกรรมการที่กล่าวมา เพื่อไม่ให้เป็นการ
กระทบความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องอื่นๆ
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้คงในอัตราเดิมไว้ก่อน อนาคตถ้าจะต้องมีการแก้ไขก็ขอให้ปรับปรุง
ใหม่เมื่อถึงเวลาเหมาะสม และมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่ายังไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในขณะนี้
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมมีมติไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแล้ว ขอมอบให้ปลัดฯ ดำเนินการรายงานผลและนำเสนอนายก อบต. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานฯ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพเรศ มณีดำ)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)นาง ล้ำยอง ภู่อารณ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางล้ำยอง ภู่อารณ)
ประธานกรรมการ